

รศค. 154.2

สลด. (eMail)

7 พค 65

ส่ง : รศค.

14.30 น.

รับที่ : ส11941/65

7 พ.ย. 2565 เวลา 14.15 น.



ที่ นร ๐๑๐๕.๐๔/ ๗๕๖๖

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๑๑ จังหวัด

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๔๑๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้เสนอเรื่องผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๑๑ จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ซึ่งมีผู้แทนหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจดูแลที่ดินของรัฐ ได้ร่วมประชุมและพิจารณาจนได้ข้อสรุปแล้วหากแต่ยังมีข้อสังเกตในบางกรณีที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบดูแลรักษาที่ดินของรัฐด้วยดังต่อไปนี้

๑. ประเด็น ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและให้นำไปใช้กับทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน

ความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินของรัฐ ได้ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว โดยได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ จำนวน ๑๐ ข้อ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนอื่นของประชาชน เห็นควรที่จะได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ และให้นำไปใช้กับทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรณีประชาชนได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และร่วมกันพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมายและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิตามกฎหมาย ฯลฯ โดยไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ไว้ตามสมควรแก่กรณี และอาจเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาคณะประชาชนได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างล่าช้า และส่งกระทบ ต่อการดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ โดยเมื่อมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาคณะประชาชนได้ขอยุติแล้ว หากมีความจำเป็นต้องอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เห็นควรให้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรมีการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ควรได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนที่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุง แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) และเห็นควรเปิดโอกาส ให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหาคณะประชาชนดังกล่าวด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้น ตามมาในภายหลัง เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

๒. ประเด็น ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) พื้นที่กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้นกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด) ลพบุรี ศรีสะเกษ และสระบุรี และให้หน่วยงานที่มีที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน โดยอาจขอขยายระยะเวลา การดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ตามเหตุผลความจำเป็น แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม ตามควรแก่กรณี โดยเป็นไปตาม กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ความเห็นชอบในการรับรองเส้นแนวเขตของรัฐแล้ว หน่วยงานที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเร็ว ซึ่งกระบวนการ ขั้นตอน ในการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียด และในระหว่าง กระบวนการขั้นตอนดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ จึงเห็นควรได้พิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายที่จะให้การรับรองและความคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในระหว่างการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี